

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม สาขาเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ อาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านการปลูกสร้างสวนปาล์มน้ำมัน
ระดับ 3

คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

สามารถปฏิบัติงานทางเทคนิคในการประยุกต์หลักการ เลือกใช้และปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐาน
แก้ปัญหาทางเทคนิคในงานในดำเนินการปลูกปาล์มน้ำมัน ดูแลรักษาสวนปาล์มน้ำมันในระยะปลูกใหม่ (0-1 ปี)
ป้องกันและกำจัดศัตรูปาล์มน้ำมัน และปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับ
มีคุณธรรมและจริยธรรมในการประกอบอาชีพปลูกสร้างสวนปาล์มน้ำมัน ควบคุมไปกับการใช้คู่มือ เข้าใจ
และอธิบายสาระสำคัญของงานด้วยหลักการ สามารถใช้สารสนเทศเพื่อควบคุมคุณภาพผลงาน
และสามารถเชื่อมโยงหลักการปฏิบัติงานกับผลการวิเคราะห์สารสนเทศเพื่อการตัดสินใจในสิทธิการถือครองและการ
ใช้ประโยชน์จากหลักฐานที่ดิน วิเคราะห์ลักษณะพันธุ์ปาล์มน้ำมัน เตรียมพื้นที่เพื่อการปลูกสร้างสวนปาล์มน้ำมัน
และจัดเตรียมพื้นที่เพื่อปลูกสร้างสวนปาล์มน้ำมันตามลักษณะภูมิประเทศ มีทักษะในการสื่อสาร
การเลือกใช้อุปกรณ์ในการปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัย การติดต่อประสานงาน การร่วมงานกับผู้อื่น
มีความรับผิดชอบหน้าที่ให้การสนับสนุนผู้ร่วมงานตัดสินใจแก้ปัญหาในงานและรายงานผลการปฏิบัติงานอย่าง
ต่อเนื่อง รวมทั้งมีทัศนคติที่ดีและมีจริยธรรมในการประกอบอาชีพ

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

ผู้ที่เข้าสู่คุณวุฒิวิชาชีพสาขาเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ อาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านการปลูกสร้างสวนปาล์มน้ำมัน ระดับ 3
ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

- มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
- สำเร็จการศึกษาขั้นต่ำระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ที่เกี่ยวข้อง

หรือ สำเร็จการศึกษาขั้นต่ำระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า

และมีประสบการณ์ในอาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านการปลูกสร้างสวนปาล์มน้ำมัน ไม่น้อยกว่า 1 ปีอย่างต่อเนื่อง

หรือ สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า

และมีประสบการณ์ในอาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านการปลูกสร้างสวนปาล์มน้ำมัน ไม่น้อยกว่า 2 ปีอย่างต่อเนื่อง

หรือ สำเร็จการศึกษาดำรงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า

และมีประสบการณ์ในอาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านการปลูกสร้างสวนปาล์มน้ำมัน ไม่น้อยกว่า 3 ปีอย่างต่อเนื่อง

หรือ ผ่านการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ ในกลุ่มอาชีพที่เกี่ยวข้อง ระดับ 3

และมีประสบการณ์ในอาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านการปลูกสร้างสวนปาล์มน้ำมัน ไม่น้อยกว่า 3 ปีอย่างต่อเนื่อง

หรือ มีประสบการณ์ในอาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านการปลูกสร้างสวนปาล์มน้ำมัน ไม่น้อยกว่า 4 ปีอย่างต่อเนื่อง

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการเพาะปลูกปาล์มน้ำมัน

ผู้ปฏิบัติงานด้านการปลูกไม้ยืนต้นและไม้ผล (6112)

หมายเหตุ

N/A

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)

B11	ARC-TEWR-977A	สิทธิการถือครองและการใช้ประโยชน์จากหลักฐานที่ดิน
B12	ARC-MNFM-978A	วิเคราะห์ลักษณะพันธุ์ปาล์มน้ำมัน
B15	ARC-RUJC-981A	จัดเตรียมพื้นที่และดำเนินการปลูกปาล์มน้ำมัน
B17	ARC-NMOB-983A	ดูแลรักษาและป้องกันกำจัดศัตรูปาล์มน้ำมันในระยะปลูกใหม่ (0-1 ปี)
B18	ARC-NIUU-984A	ปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับ มีคุณธรรมและจริยธรรมในการประกอบอาชีพปลูกสร้างสวนปาล์มน้ำมัน

องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล